

รายงานสรุปผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

การดำเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัด การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

สำนักงานสภรจังหวัดอุดรธานี

ที่	กิจกรรม/โครงการ	กลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
๑	ประกาศ/เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ประกาศ	บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ	ทุกคน	ดำเนินการตีตประกาศ /	ภาพถ่ายกิจกรรม
	จังหวัดอุดรธานี เรื่อง กำหนดนโยบายด้าน	หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน/	ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่	
	คุณธรรมจริยธรรม และเรื่อง เจตนารมณ์การ		๖๘ คน	๑๑ เมษายน ๒๕๖๑	
	ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน				
๒	การกำหนดข้อความไว้ท้ายหนังสือราชการภายใน	กลุ่มงาน / นิคมสหกรณ์	ทุกหน่วยงาน/	ให้มีการดำเนินการ	ตัวอย่างหนังสือ
	หน่วยงาน และส่วนราชการกระทรวงเกษตรและ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	ทุกคน	ในทุกหน่วยงานอย่าง	ภายในที่มีการ
	สหกรณ์ รวมถึงบันทึกถึงท่านผู้ว่าราชการ	และฝ่ายบริหารทั่วไป		ต่อเนื่อง และหนังสือ	ดำเนินการ
	จังหวัดอุดรธานี ทุกฉบับ โดยให้ใช้คำว่า	สำนักงานสภรจังหวัด		ราชการภายในทุกฉบับ	หนังสือกรมฯ ที่
	"ชื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต"	อุดรธานี		ร่วมรณรงค์การสร้าง ความ	กษ ๑๑๐๑/๙๐๗
				โปร่งใสและต่อต้านทุจริต	ลงวันที่ ๒ มี.ค.๖๐
๓	จัดประชุม/อบรมการเสริมสร้าง	ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ	มีผู้เข้าร่วม	การจัดอบรมเป็นไปด้วย	กำหนดการประชุม/
	วัฒนธรรมสุจริต โดยเชิญวิทยากรจาก	และพนักงานราชการ	ประชุม/อบรม	ความเรียบร้อย ได้รับ	อบรม , บัญชีรายชื่อ
	ภาครัฐและเอกชน		รวม ๕๙ คน	เกียรติจาก พระอุดมปิฎก	และภาพกิจกรรม
				แสดงธรรมบรรยาย เมื่อ	
				วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑	
๔	การเผยแพร่ นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม	กลุ่มงาน / นิคมสหกรณ์	รวม ๑๑ แผนก	แจ้งให้ทุกกลุ่มงาน/นิคม	สำเนาบันทึก
	และเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์		สหกรณ์/กลุ่มส่งเสริม	การเผยแพร่
	ทุจริตคอร์รัปชัน	และฝ่ายบริหารทั่วไป		สหกรณ์และฝ่ายบริหาร	
				ทั่วไป ได้รับทราบและ	
				แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา	
				ได้รับทราบและถือปฏิบัติ	
๕	นำประกาศเผยแพร่ นโยบายด้านคุณธรรม	กลุ่มงาน / นิคมสหกรณ์	ทุกหน่วยงาน	ดำเนินการนำขึ้นเว็บไซต์	สำเนาภาพถ่าย
	จริยธรรมและเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้าน	กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์		ของสำนักงานสภร	
	การทุจริตคอร์รัปชัน ขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน	และฝ่ายบริหารทั่วไป		จังหวัดอุดรธานี	
		ส่วนราชการอื่น ๆ		<a href="http://web.cpd.go.th/uttaradit">http://web.cpd.go.th/uttaradit</a>	
		สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร			
		และบุคคลทั่วไป			